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                                บริษัท  ยงคอนกรีต  จ ำกัด (มหำชน)               
                        รำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2566 

                            

ประชุมเม่ือวันท่ี  5  เมษายน  2566   เริ่มประชุมเวลา  13.30 น. 

โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) 
     

กรรมกำรและผู้บริหำรท่ีเข้ำร่วมประชุม :  

1. นายวิทิต   สัจจพงษ์            ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ 
2. นายวีระศักดิ์    พรหมมาศ           กรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ  
3. ศาสตราจารย์วิทวัส     รุ่งเรืองผล    กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 
4. นางสาวอรวรรณ  ศลิษฏ์อรรถกร    กรรมการ 
5. นายสรรเพชญ  ศลิษฏ์อรรถกร    กรรมการ / กรรมการบริหาร/กรรมการผู้ จัดการ 
6. นายปฏิเวธ  ศลิษฏ์อรรถกร    กรรมการ / กรรมการบริหาร/ 

   รองกรรมการผู้ จัดการสายงานบัญชีและการเงิน(CFO) 
7. นายคมสัน  ศลิษฏ์อรรถกร    กรรมการ / กรรมการบริหาร/  

   รองกรรมการผู้ จัดการสายงานคอนกรีตผสมเสร็จ RMC 
ผู้สอบบัญชีท่ีเข้ำร่วมประชุม :  บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด  

1. นายทรงชัย        วงศ์พิริยาภรณ์ 
2. นางสาวยุวนุช     เทพทรงวัจจ 

3. นางสาววราพร   โอภาสยานนท์ 

เลขำนุกำรบริษัท : 

1. นางทัสนีย์  เกตุแก้ว 

เปิดกำรประชุม เวลำ 13.30 น. 

 นางทัสนีย์  เกตุแก้ว เลขานุการบริษทั ท าหน้าท่ีเป็นเลขานุการท่ีประชุมผู้ถอืหุ้น ได้กล่าวต้อนรับผู้ถอืหุ้นเข้าสูก่ารประชุมผู้ถือหุ้น
สามัญประจ าปี 2566 ของ บริษัท ยงคอนกรีต จ ากัด (มหาชน) และแจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า การประชุมครัง้นีเ้ป็นการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์โดยระบบแอปพลิเคช่ัน IR PLUS AGM ตามพระราชก าหนดว่าด้วยการการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 และ
ประกาศกระทรวงดจิิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่องมาตรฐานการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสือ่อิเล็กทรอนิคส์ พ.ศ.
2563 (รวมทัง้ท่ีได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)และเป็นไปตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล( Data Privacy Policy) ของบริษัท ตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562  

นางทัสนีย์  เกตุแก้ว เลขานุการท่ีประชุม ได้รายงานต่อท่ีประชุมวา่ วิธีการแสดงตนของผู้รว่มประชุมผา่นสือ่อิเล็กทรอนิกส์เป็นไป
ตามคู่มือการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปี 2566 และการออกเสียงลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(E-AGM) โดยแอปพลิเคช่ัน 
IR Plus AGM  ท่ีได้จัดส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว  ขณะเปิดการประชุมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น  ลงทะเบียนเข้า

ร่วมประชุมจ านวนทัง้สิน้ 26 ราย ผู้ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะ 16 ราย รวมจ านวนหุ้น    498,873,000 หุ้น , ผู้ถือหุ้นออนไลน์ 9 ราย รวมจ านวน
หุ้น    3,827,001 หุ้น และผู้ถือหุ้นมอบฉันทะออนไลน์ 1 ราย รวมจ านวนหุ้น   100 หุ้น รวมผู้ เข้าร่วมประชุม 26 ราย รวมจ านวนหุ้นได้
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ทัง้สิน้ 502,700,101 หุ้น คิดเป็น 73.9265 % เกินกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายแล้วทัง้หมดของบริษัทฯ จ านวน  680,000,000 
หุ้น  ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ แล้ว 

เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 (รวมทัง้ท่ีได้มีการแก้ไขเพิ่มเตมิ )
มาตรา 102 ในการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจ านวนหุ้นท่ีตนถือ และลงทะเบียนเข้าร่วม
ประชุมโดยให้นับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง ผู้ถือหุ้น 1 ราย มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเสียงว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงอย่างใด
อย่างหน่ึงเท่านัน้  โดยในการลงคะแนนเสีบงในแต่ละวาระให้ผู้ ถือหุ้นเฉพะท่ีไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ลงคะแนนเสียงผ่าน
แอปพลิเคช่ัน IR Plus  AGM ใน Mobile หรือผ่าน  Web  Application เพื่อการนับคะแนนเสียงต่อไป ส่วนผู้ถือหุ้นท่ีเห็นด้วยไม่จ าเป็นตอ้ง
ลงคะแนนเสียง ระบบจะรวมผลคะแนนในแต่ละวาระเม่ือมีการปิดวาระนัน้ ๆ  ในการรวมผลการนับคะแนนเสียง ระบบจะน าคะแนนเสยีงท่ี
ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง หรือบัตรเสีย หักออกจากจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมหรือของผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนตามแต่กรณี  และส่วนท่ีเหลอืจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นด้วย   และเม่ือการนับคะแนนเสียงของแต่ละวาระนัน้ ๆ  เสร็จสิน้ลง 
จะได้แจ้งรายละเอียดผลการออกเสียงลงคะแนนของแต่วาระนัน้ให้ท่ีประชุมทราบ  โดยแบ่งเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออก
เสียง และบัตรเสีย  โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละของผู้ถือหุ้นตามมติท่ีต้องใช้ในแต่ละวาระ  

ส าหรับหลักเกณฑ์การถามค าถามหรือเสนอความคิดเห็นต่าง ๆ  ผู้ถือหุ้นสามารถพิมพ์ค าถาม หรือแสดงความคิดเห็นท่ีเกี่ยวข้อง
กับวาระท่ีก าลังพิจารณาผ่านแอปพลิเคช่ัน   ระบบจะท าการจัดเรียงล าดับเวลาท่ีมีค าถามหรือข้อคิดเห็นมา  ทัง้นัน้ บริษัทของสงวนสิทธิ
ในการคัดกรองค าถามท่ีเหมาะสมกับวาระการประชุม กรณีมีค าถามเป็นจ านวนมาก เพื่อรักษาเวลาในการประชุมทางบริษั ทจะตอบ
ค าถามท่ีเกี่ยวกับวาระการประชุมนัน้ ๆ ภายหลังการประชุมเสร็จสิน้ทางอีเมลท่ีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนไว้  

บริษัท ฯ ได้ก าหนดให้มีวันก าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและมีสิทธิรับเงินปันผลในวันท่ี 10  
มีนาคม 2566     นอกจากนี ้บริษัท ฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2566 ล่วงหน้า ระหว่างวนัท่ี 
29 ธันวาคม 2566 - วันท่ี 31 มกราคม 2566 ซ่ึงไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมเข้ามา  

จากนัน้ ประธาน ฯ ในท่ีประชุม ได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี  ้

วาระท่ี 1      เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  

- ไม่มี -  
วำระท่ี 2   พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นครั้งท่ี 01/2565 วันท่ี 5 กรกฎำคม 2565  
 
 

             ประธานฯ มอบหมายให้ เลขานุการบริษัท เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2565 
เม่ือวันท่ี  5 กรกฎาคม  2565 โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งส าเนารายงานการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว 
 ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นท่ีเกี่ยวข้อง ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการ
สอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงได้ขอให้ท่ีประชุมลงคะแนนเสียง 
              

   โดยเลขานุการบริษัท ได้แจ้งการลงมติวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน 
 
มติท่ีประชุม  

ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ท่ี 01/2565 วันท่ี 5 กรกฎาคม 
2565 ตามท่ีเสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี ้
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จ านวนหุ้น/เสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งวดออกเสียง บัตรเสีย รวม 

502,700,101 502,700,101 0 0 0 502,700,101 

100.0000 % 100.0000 % 0.0000 % 0.0000 % 0.0000 % 100.0000 % 

 
 
วำระท่ี 3   พิจำรณำรับทรำบผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทประจ ำปี 2565 
 
 ประธาน ฯ มอบหมายนายสรรเพชญ  ศลิษฏ์อรรถกร กรรมการผู้จัดการ รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2565 โดย
สรุปได้ดังนี ้
   

  ภาพรวมของผลการด าเนินงานในปี 2565 ท่ีผ่านมา กลุ่มบริษัทมีรายได้รวม จ านวน 1 ,014 ล้านบาท คิดเป็นการเพิ่มขึน้ร้อยละ 
16.53 มีต้นทุนรวม จ านวน 714 ล้านบาท คิดเป็นการเพิ่มขึน้ร้อยละ 17.16 ส่งผลให้บริษัทมีก าไรขัน้ต้น จ านวน 300 ล้านบาท คิดเป็นการ
เพิ่มขึน้ร้อยละ 15.07 และ Gross Profit Margin อยู่ท่ีร้อยละ 29.62 ลดลงเล็กน้อยจากปี 2564 เน่ืองจากบริษัทได้รับผลกระทบจากราคา
ต้นทุนวัตถุดิบโดยเฉพาะต้นทุนเหล็กและลวดท่ีเพิ่มขึน้ในช่วงท่ีผ่านมา  

และกลุ่มบริษัทมีก าไรสุทธิ จ านวน 101 ล้านบาท คิดเป็นการเพิ่มขึน้ร้อยละ 46.48 มี Net Profit Margin อยู่ท่ีร้อยละ 9.80 
เพิ่มขึน้สูงจากปี 2564  จากการเพิ่มขึน้ของรายได้จากกลุ่มผลิตภัณฑ์เสาเข็มพร้อมตอกและผลิตภัณฑ์คอนกรีตส าเร็จรูป ประกอบกับ
สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายในการจัดจ าหน่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้ 

 ตามท่ีบริษัทได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนท่ัวไปครัง้แรก (IPO) จ านวน 180 ล้านหุ้น ราคาหุ้นละ 2.50 บาท และ
เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เม่ือวันท่ี 2 สิงหาคม 2565 บริษัทได้รับเงินจ านวน 450 ล้านบาท ซ่ึงภายหลังหักค่าใช้จ่ายในการเข้า
ตลาดหลักทรัพย์คงเหลือเป็นจ านวน 436.35 ล้านบาท ซ่ึงมีวัตถุประสงค์การใช้เงิน ดังนี ้

1. สร้างโรงงานท่ีบางเลนเพื่อขยายก าลังการผลิต จ านวน 120 ล้านบาท 
2. สร้างโรงงานคอนกรีตผสมเสร็จท่ีบางใหญ่ จ านวน 20 ล้านบาท 
3. ช าระคืนเงินกู้ยืมแก่สถาบันการเงิน จ านวน 120 ล้านบาท ซ่ึงด าเนินการช าระคืนเสร็จสิน้แล้ว  
4. ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนส าหรับด าเนินธุรกิจ จ านวน 176.35 ล้านบาท 
ความคืบหน้าของโรงงานท่ีบางเลน 
  - แพลนท์คอนกรีต เปิดด าเนินการแล้ว 100%  
  - โรงงานแผ่นพืน้ท้องลอน ความคืบหน้าการก่อสร้าง 90% เริ่มผลิตเดือน เมษายน 2566  
  - โรงงานแผ่นรัว้ส าเร็จรูป ความคืบหน้าการก่อสร้าง 75% เริ่มผลิตเดือน พฤษภาคม 2566  
  - โรงงานเสาเข็มและคานส าเร็จรูป ความคืบหน้าการก่อสร้าง 75% เริ่มผลิตเดือน พฤษภาคม 2566  
ความคืบหน้าของโรงงานท่ีบางใหญ่ 
  - โรงงานบางใหญ่ได้เปิดด าเนินการผลิตและจ าหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จและแผ่นพืน้แบบท้องลอน  
    ตัง้แต่วันท่ี 17 กุมภาพันธ์ 2566  
มูลค่างานรอส่งมอบลูกค้า ( BACKLOG ) ภายในปี 2566 ( ข้อมูล ณ วันท่ี 30 มีนาคม  2566 )  
  - ผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีต  จ านวน 396 ล้านบาท  
  - รับเหมาติดตัง้โครงสร้างส าเร็จรูป  จ านวน 252 ล้านบาท 
    ยอดรวมทัง้สิน้ จ านวน  648  ล้านบาท 
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บริษัทมีกลยุทธ์เพื่อความยั่งยืนขององค์กร (ESG) ดังนี ้
ENVIRONMENT  
   - การใช้ Software (E-document) เพื่อลดการใช้กระดาษในบริษัททุกแผนก กว่า 70 % ,การอนุมัติเอกสารต่าง ๆ ผ่านระบบใน

ทุกสาขา ท าให้ลดขัน้ตอนการท างาน ช่วยในการจัดเก็บข้อมูลและตรวจสอบข้อมูลเอกสารต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
   - การติดตัง้แผงโซล่าเซลล์ทุกโรงงานเพื่อประหยัดพลังงาน ทัง้ 3 โรงงาน ได้แต่ ส านักงานใหญ่(กาญจนบุรี) ท าให้ประหยัด

พลังงาน 47.36 % , สาขาชลบุรี  ประหยัดพลังงาน 47.33 % และสาขาบางเลนประหยัดพลังงาน 36.91 % ซ่ึงช่วยในการลดต้นทุนของ
บริษัท และยังช่วยลดภาวะโลกร้อน 

SOCIAL  บริษัทได้ให้ความส าคัญต่อชุมชนและองค์กรของเรา  โดยมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ    ได้แก่ การมีส่วนร่วมของพนักงาน
และผู้บริหารบริจาคโลหิตให้กับสภากาชาด ปีละ 3 ครัง้ต่อเน่ืองมากว่า 20 ปี การจัดกิจกรรมวิ่งการกุศลเพื่อหาทุนมอบให้กับโรงพยาบาล
ในจังหวัดกาญจนบุรี ตลอดจนการมอบทุนการศึกษากับบุตรพนักงานและนักศึกษาท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์  เป็นต้น  ซ่ึงกิจกรรมต่าง ๆ 
บริษัทมีการด าเนินกิจกรรมมาอย่างต่อเน่ือง 

Governance 
ในส่วนของการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ  โดยมีระบบการตรวจสอบและเปิดเผยข้อมูลสามารถตรวจสอบได้ โดยใช้

โปรแกรม BI ในการเข้าถึงข้อมูลแบบเพื่อการวิเคราะห์ (Real Time) และบริษัท ฯ มีช่องทางการร้องเรียนเรื่องต่าง ๆ ผ่านอีเมลล์ท่ีแจ้งไว้
บนเว็ปไซด์ของบริษัท  นอกจากนีมี้ฝ่ายตรวจสอบภายของบริษัทท่ีมีแผนการตรวจสอบประจ าปีเพื่อรายงานตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบบริษัท และเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบต่อไป 

การต่อต้านทุจริตคอร์รัปช่ัน 
บริษัทให้ความส าคัญต่อการด าเนินธุรกจิอย่างระมัดระวังในเรือ่งทุจริตคอร์รัปช่ัน โดยบริษัทมีนโยบายการต่อต้านการให้สินบน

และการคอร์รัปช่ัน เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัททุกคนปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด  
 โดยบริษัทจะมีการประเมินความเสี่ยงจากการให้สินบนและคอร์รัปช่ันอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ เพื่อทบทวนมาตรการจัดการท่ีใช้

อยู่ให้มีความเหมาะสม และบริษัทจะรักษาระดับการควบคุมภายในให้มีประสิทธิผล  
ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นท่ีเกี่ยวข้อง  มีค าถามจากผู้ เข้าประชุม ดังนี ้
ค าถามท่ี 1 แนวโน้มของ gpm จะปรับดีขึน้ได้ จากปัจจัยอะไรบ้างครับ และแนวโน้มปีนีท่ี้ขยายก าลังผลิต รายได้ท่ีเพิ่มเข้ามาจะ

สามารถ cover ค่าใช้จ่ายและค่าเสื่อมได้ทันหรือไม่ 
 คุณสรรเพชญ  ศลิษฏ์อรรถกร ได้ตอบค าถามดังนี ้ ปัจจุบันปัจจัยด้านพลังงาน (น า้มัน) , วัตถุดิบ(เหล็กเส้น) ,การขนสง่ เริ่มมีการ
ปรับตัวลดลงมา ซ่ึงก็ช่วยลดต้นทุน และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  ได้       และเพื่อให้สอดคล้องกับการขยายการผลติ ซ่ึงในปี 2566 นี ้บริษัทก็จะบรหิาร
จัดการและควบคุมค่าใช้จ่ายต่างๆ  ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

ค าถามท่ี 2  สอบถามเรื่องการใช้เงิน IPO ยังอยู่ในแผนหรือไหม 
คุณสรรเพชญ  ศลิษฏ์อรรถกร ได้ตอบค าถามดังนี ้ เงินIPO ยังอยู่ในแผนการด าเนินงานของบริษัททัง้หมด  100 % 
ค าถามท่ี 3  ประมาณการรายได้ ของโรงงานบางเลนส่วนขยาย 160 ล้านบาท รวมอยู่ใน backlog 648 ล้านบาท แล้วหรือยัง 
คุณสรรเพชญ  ศลิษฏ์อรรถกร ได้ตอบค าถามดังนี ้ backlog บางเลนสว่นขยาย 160 ล้านบาท รวมอยู่ใน backlog 648 ล้านบาท

เรียบร้อยแล้ว 

 

มติท่ีประชุม 
 

ท่ีประชุมรับทราบรายงานผลด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2565 ดังกล่าวข้างต้น 
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วำระท่ี 4  พิจำรณำอนุมัติงบกำรเงินของบริษัท ส ำหรับรอบระยะเวลำบัญชีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2565 
 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายวีระศักดิ์  พรหมมาศ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้กล่าวสรุปงบการเงินรวมของบริษัท 
นายวีระศักดิ์  พรหมมาศ ประธานกรรมการตรวจสอบ  กล่าวว่าบริษัทขอเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาและอนุมัติงบการเงินของ

บริษัท ส าหรับรอบปีบัญชีสิน้สุด วันท่ี 31 ธันวาคม 2565 ซ่ึงผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้วและคณะกรรมการตรวจสอบได้
พิจารณาสอบทานแล้ว รายละเอียดปรากฏตามรายงาน 56-1 One Report ประจ าปี 2565 ท่ีได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเ ชิญ
ประชุมแล้วก่อนการประชุมโดยมีรายละเอียดท่ีส าคัญดังนี  ้

บริษัทมีรายได้รวม จ านวน 1,014 ล้านบาท ก าไรขัน้ต้น จ านวน 300 ล้านบาท ก าไรส าหรับปี 101 ล้านบาท และมีก าไรต่อหุ้นขัน้
พืน้ฐาน 0.17 บาทต่อหุ้น 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นท่ีเกี่ยวข้อง ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการ
สอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงได้ขอให้ท่ีประชุมลงคะแนนเสียง 
              

   โดยเลขานุการบริษัท ได้แจ้งการลงมติวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน 
 
มติท่ีประชุม  
 

ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินรวมของบริษัท ส าหรับรอบบัญชีสิน้สุด วันท่ี 31 ธันวาคม 2565 
ด้วยเสียง ดังนี ้   

จ านวนหุ้น/เสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งวดออกเสียง บัตรเสีย รวม 

502,700,101 502,700,101 0 0 0 502,700,101 

100.0000 % 100.0000 % 0.0000 % 0.0000 % 0.0000 % 100.0000 % 

 
วำระท่ี 5   พิจำรณำอนุมัติจัดสรรเงินส ำรองตำมกฎหมำยและกำรจ่ำยเงินปันผลประจ ำปี 2565 
 
 ประธานฯ มอบหมายให้ เลขานุการบริษัท เป็นผู้กล่าวรายงานในวาระนี ้ 

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินไดแ้ละ
เงินส ารองต่าง ๆ  ทุกประเภทตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องไม่เกนิ
กว่าก าไรสะสมของงบการเงินเฉพาะกิจการ และในกรณีท่ีงบการเงินเฉพาะกิจการมีผลขาดทุนสะสมอยู่ บริษัทฯ จะไม่มีการพิจารณา
จ่ายเงินปันผล 

 บริษัทต้องจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหักด้วยยอดเงิน
ขาดทุนสะสมยกมา(ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองนีจ้ะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน  

 จากผลประกอบการของบริษัทตามงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับปี สิน้สุดวันท่ี วันท่ี 31 ธันวาคม 2565 นัน้  บริษัทมีก าไร
จ านวน  85.80 ล้านบาท และมีผลก าไรสะสมท่ียังไม่ได้จัดสรร ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2565 จ านวน 69.30 ล้านบาท และทุนส ารองตาม
กฎหมายสะสมทัง้สิน้เป็นจ านวน 34  ล้านบาท บาท คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมสามัญผู้ถอื
หุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2565 เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท จ านวนหุ้นสามัญท่ีมีสิทธิได้รับปันผล มีจ านวน 
680 ล้านหุ้น  รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 54.40  ล้านบาท  
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โดย เม่ือวันท่ี 22 มิถุนายน 2565 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 3/2565 มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากก าไร
สะสมท่ียังไม่ได้จัดสรร ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท ส าหรับหุ้นสามัญจดทะเบียนและเรียกช าระแล้วจ านวน 500 
ล้านหุ้น คิดเป็นจ านวนเงิน 35 ล้านบาท ซ่ึงบริษัทได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวแล้วในวันท่ี 15 กรกฎาคม 2565 จึงเห็นสมควรน าเสนอเรื่อง
ดังกล่าวให้ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2566 รับทราบ ดังนัน้เม่ือรวมกับการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลจะเท่ากับบริษัทจ่ายเงินปันผล
ประจ าปี 2565 รวมเป็นจ านวนเงิน 89.40  ล้านบาท 

 ก าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันท่ี 10 มีนาคม 2566 และก าหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น
ในวันท่ี 2 พฤษภาคม 2566 โดยผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาจะถกูหักภาษีเงินได้ ณ ท่ีจ่ายในอัตราร้อยละ 10 ซ่ึงผู้ถือหุ้นประเภทบุคคล
ธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผล คืนได้ ในอัตรา 20/80 

 ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นท่ีเกี่ยวข้อง ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการ
สอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงได้ขอให้ท่ีประชุมลงคะแนนเสียง 
              

   โดยเลขานุการบริษัทได้แจ้งการลงมติวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน 
 
มติท่ีประชุม  
 

ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการไม่จัดสรรก าไรเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมายและอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากก าไร
สุทธิประจ าปี 2565 ตามข้อเสนอของท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทดังกล่าว  ด้วยคะแนนเสียงดังนี ้

 
จ านวนหุ้น/เสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งวดออกเสียง บัตรเสีย รวม 

502,700,101 502,700,101 0 0 0 502,700,101 

100.0000 % 100.0000 % 0.0000 % 0.0000 % 0.0000 % 100.0000 % 

 
 

วำระท่ี 6  พิจำรณำอนุมัติแต่งตัง้กรรมกำรเข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรท่ีออกตำมวำระ 
   

ประธานฯ มอบหมายให้ เลขานุการบริษัท เป็นผู้กล่าวรายงานในวาระนี ้
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และประกาศของคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรพัย์ 

และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยท่ีเกี่ยวข้องก าหนด  และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ
ประจ าปีทุกครัง้ ก าหนดให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหน่ึงในสาม (1/3) ของจ านวนกรรมการในขณะนัน้  ถ้าจ านวนกรรมการจะ
แบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้เคียงท่ีสุดกับส่วนหน่ึงในสาม (1/3) ซ่ึงในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 
2566 ครัง้นี ้มีกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ ดังนี ้

1.นายสรรเพชญ                   ศลิษฏ์อรรถกร            กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร/กรรมการผู้ จัดการ  

2.ศาสตราจารย์วิทวัส        รุ่งเรืองผล               กรรมการบริษัท /กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 

3.ศาตราจารย์ ดร.สุมาลี    วงษ์วิฑิต            กรรมการบริษัท /กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 
   

นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายช่ือบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัท ใน
ระหว่างวันท่ี 29 ธันวาคม 2565 ถึงวันท่ี 31 มกราคม 2566 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่หลักเกณฑ์การด าเนินการ
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ดังกล่าว รวมถึงแบบฟอร์มเสนอช่ือบุคคลบนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ผลปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอ
รายช่ือบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัท 

   

คณะกรรมการบริษัทไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสยี   ได้พิจารณาเกณฑค์ุณสมบัติ ความรู้  ความสามารถ ประสบการณใ์นดา้น
ต่าง ๆ และความเป็นผู้ มีคุณธรรมและจริยธรรม ผลการปฏิบัติงานในต าแหน่งหน้าท่ีของ กรรมการแต่ละท่านแล้ว ทัง้สามท่าน เป็นผู้ ท่ีมี
คุณสมบัติครบถ้วน ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จ ากัด พ.ศ. 2535 และประกาศของคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยท่ีเกีย่วข้องก าหนด  มีมติอนุมัติการแต่งตัง้ นายสรรเพชญ  ศลิษฏ์อรรถกร , 
ศาสตราจารย์วิทวัส  รุ่งเรืองผล และศาสตราจารย ์ดร.สุมาลี  วงษ์วิฑิต  ซ่ึงเป็นกรรมการท่ีต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ กลับเข้าด ารง
ต าแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหน่ึง      

 

ทัง้นี ้ศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี  วงษ์วิฑิต  กรรมการท่ีพ้นจากต าแหน่งตามวาระแจ้งต่อท่ีประชุมว่า มีภารกิจมากจึงไม่ประสงคท่ี์
จะต่อวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัท ดังนัน้ ท่ีประชุมเห็นควรพิจารณาให้น าเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั ้ง
นายกันต์   อรรฆย์วรวิทย์    ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ  โดยขอเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2566 พิจารณาอนุมัติต่อไป 

ดังนัน้ จึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตัง้กรรมการท่ีพ้นจากต าแหน่งตามวาระ  2 ท่าน ได้แก่ นาย
สรรเพชญ  ศลิษฏ์อรรถกร , ศาสตราจารย์วิทวัส  รุ่งเรืองผล กลับเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระ  และเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา
แต่งตัง้นายกันต์   อรรฆย์วรวิทย์    ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระต่อไป  

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นท่ีเกี่ยวข้อง ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการ
สอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงได้ขอให้ท่ีประชุมลงคะแนนเสียง 

โดยเลขานุการบริษัท ได้แจ้งการลงมติวาระนีจ้ะต้องได้รบัการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน 

 
มติท่ีประชุม  
 

   ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการแต่งตัง้กรรมการดังกลา่วข้างตน้ ซ่ึงเป็นกรรมการท่ีต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ 
กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหน่ึงด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี  ้
    1. นายสรรเพชญ  ศลิษฏ์อรรถกร 

จ านวนหุ้น/เสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งวดออกเสียง บัตรเสีย รวม 

502,700,101 502,700,101 0 0 0 502,700,101 

100.0000 % 100.0000 % 0.0000 % 0.0000 % 0.0000 % 100.0000 % 

 
2.ศาสตราจารย์วิทวัส   รุ่งเรืองผล 
จ านวนหุ้น/เสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งวดออกเสียง บัตรเสีย รวม 

502,700,101 502,700,101 0 0 0 502,700,101 

100.0000 % 100.0000 % 0.0000 % 0.0000 % 0.0000 % 100.0000 % 
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3.นายกันต์   อรรฆย์วรวิทย์     
จ านวนหุ้น/เสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งวดออกเสียง บัตรเสีย รวม 

502,700,101 502,700,101 0 0 0 502,700,101 

100.0000 % 100.0000 % 0.0000 % 0.0000 % 0.0000 % 100.0000 % 

 
วำระท่ี 7 พิจำรณำอนุมัติค่ำตอบแทนกรรมกำร ประจ ำปี 2566  
   

  ประธานฯ มอบหมายให้ เลขานุการบริษัท เป็นผู้กล่าวรายงานในวาระนี ้
   ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535  และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22 ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปีทุก
ครัง้ ก าหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบีย้ประชุม หรือผลประโยชน์ตอบแทนใน
ลักษณะอ่ืน ตามท่ีประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา โดยบริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการซ่ึงได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
บริษัท  
   

   คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี  2566 เท่ากับปีท่ีแล้ว ดังนี ้
1) ค่าเบีย้ประชุม ปี 2565 ปี 2566 
- ประธานกรรมการ  45,000 บาท / ท่าน / ครัง้ 45,000 บาท / ท่าน / ครัง้ 

- ประธานกรรมการตรวจสอบ  20,000 บาท / ท่าน / ครัง้ 20,000 บาท / ท่าน / ครัง้ 

- กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ  15,000 บาท / ท่าน / ครัง้ 15,000 บาท / ท่าน / ครัง้ 

 
หมายเหตุ  1. กรรมการท่ีด ารงต าแหน่งเป็นผู้บริหารไม่มีสิทธิ์ได้รับเบีย้ประชุมตอบแทน 

           2. ก าหนดวงเงินรวมสูงสุดของค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ในแต่ละปีไม่เกิน 2 ล้านบาท 
โดยพิจารณาเปรียบเทียบจากค่าตอบแทนในกลุ่มบริษัทท่ีมีรายได้และมูลค่าหลักทรัพย์ใกล้เคียงกันกั บของบริษัท    จึง

เห็นสมควรเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการชุดต่าง ๆ ประจ าปี 256 6 
ดังกล่าวข้างต้น 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นท่ีเกี่ยวข้อง ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการ
สอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงได้ขอให้ท่ีประชุมลงคะแนนเสียง 

โดยเลขานุการบริษัท ได้แจ้งการลงมติวาระนีจ้ะต้องได้รบัการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่สองในสาม (2/3)ของจ านวน
เสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

  

มติท่ีประชุม 
  

ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการตามท่ีเสนอข้างต้น ทุกประการดว้ย
คะแนนเสียง ดังนี ้

จ านวนหุ้น/เสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งวดออกเสียง บัตรเสีย รวม 

502,700,101 502,700,101 0 0 0 502,700,101 

100.0000 % 100.0000 % 0.0000 % 0.0000 % 0.0000 % 100.0000 % 
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วำระท่ี 8  พิจำรณำอนุมัติแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก ำหนดค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ ำปี 2566       
              

               ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายวีระศักดิ์  พรหมมาศ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้กล่าวชีแ้จงรายละเอียดในวาระนี ้
 ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 120  ซ่ึงก าหนดให้ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี 
 ในการคัดเลือกผู้สอบบัญชี คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุม

สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจ า ปี 2566    โดยมีรายละเอียดดังนี ้
               1.เห็นสมควรเสนอแต่งตัง้นางสาวยุวนุช เทพทรงวัจจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 5371 หรือนายทรงชัย วงศ์พิริยา
ภรณ์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี   10996   หรือ นางสาวกนกอร  ภูริปัญญวานิช ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียน เลขท่ี 
10512  แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด (KPMG) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทส าหรับปี 2566 โดยให้คนใดคนหน่ึงเป็นผู้ท า
การตรวจสอบ และแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และในกรณท่ีีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงาน
ได้ ให้ส านักงานจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอ่ืนของส านักงานแทนได้       ซ่ึงผู้สอบบัญชีฯ  เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัท ฯ เป็นปีท่ี 4                     

  2. ก าหนดค่าสอบบัญชีบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจ าปี 2566 ภายในวงเงิน 2,040,000 บาท (สองล้านสี่หม่ืนบาทถ้วน) โดย
ไม่รวมค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ    
    

ค่าสอบบัญชี  ปี 2565  ปี 2566 

บริษัท  ยงคอนกรีต  จ ากัด (มหาชน) 1,700,000.00 บาท 1,740,000.00 บาท 

บริษัท  พร้อมขนส่ง  จ ากัด    300,000.00 บาท    300,000.00 บาท 

                          รวม 2,000,000.00 บาท  2,040,000.00 บาท 
 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นท่ีเกี่ยวข้อง ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการ
สอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงได้ขอให้ท่ีประชุมลงคะแนนเสียง 

โดยเลขานุการบริษัท  ได้แจ้งการลงมติวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน 

 
มติท่ีประชุม  
 

ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั ง้ผู้ สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ตาม
รายละเอียดท่ีเสนอข้างต้นด้วยคะแนนเสียง ดังนี  ้

จ านวนหุ้น/เสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งวดออกเสียง บัตรเสีย รวม 

502,700,101 502,700,101 0 0 0 502,700,101 

100.0000 % 100.0000 % 0.0000 % 0.0000 % 0.0000 % 100.0000 % 

 
    

วำระท่ี 9   พิจำรณำเรื่องอื่น ๆ (ถ้ำมี) 
 

ประธานฯ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมว่า มีท่านใดต้องการเสนอวาระอ่ืนในการประชุมครัง้นีห้รือไม่ เม่ือไม่มีผู้ใดเสนอ
เรื่องอ่ืนต่อท่ีประชุม ประธานฯ จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามเพิ่มเติม ซ่ึงมีผู้ถือหุ้นได้สอบถามดังนี  ้



 

หน้า 10 

 

ค าถามท่ี 1    มีแผนออกผลิตภัณฑ์ หรือบริการใหม่เพิ่มเติมหรือไม่ อย่างไร         
 นายสรรเพชญ  ศลิษฏ์อรรถกร  กรรมการผู้จัดการ ได้ชีแ้จงว่า  ในปี 2565 บริษัทฯ ได้ผลิตแผ่นพืน้ท้องลอน เป็นสินค้าใหม่ท่ีได้รบั
การตอบรับจากกลุ่มค้ามาด้วยดี นอกจากนีย้ังมีงานดีไซด์ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ท่ีจะตอบสนองความต้องการของลูกค้าท่ีต้องการผลิตภัณฑ์
ใหม่ ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับงานก่อสร้างต่าง ๆ ซ่ึงบริษัทก็จะเน้นการผลิตสินค้าท่ีตรงกับความต้องการของลูกค้า และแก้ ไขปัญหา
ให้กับลูกค้า 
 ค าถามท่ี 2   อยากทราบกลยุทธ์ท่ีบริษัทมีแผนจะเพิ่มก าลงัการผลติRMCมาก เน่ืองจากสาเหตุใด    เน่ืองจากบางช่วงท่ีผ่านมา
U-rate ยังเหลือค่อนข้างมาก    
 นายสรรเพชญ  ศลิษฏ์อรรถกร  กรรมการผู้ จัดการ ได้ชีแ้จงว่า   บริษัทมี 2 เป้าหมาย คือ 

1. บริษัทมีPlant ท่ีอยู่ตามอ าเภอต่าง ๆ  ซ่ึงบางช่วงมีโครงการขนาดใหญ่ขึน้มา ก็ท าให้U-rate สูงขึน้ 

2. ในส่วนงานโครงการขนาดใหญ่ ๆ  ซ่ึงบริษัทมี Plant โมบาย ท่ีพร้อมไปติดตัง้และผลิตคอนกรีตให้กับลูกค้าได้   ซ่ึงในปี 

2566 นี ้บริษัทรอสรุปกับลูกค้า 2-3 โครงการ ซ่ึงถ้าสรุปจบเรียบร้อยU-rateก็น่าจะเพิ่มสูงขึน้ 

 ค าถามท่ี 3 อยากทราบภาวะการแข่งขันในตลาด และแผนด าเนินการท่ีจะท าให้บริษัทเติบโตตามเป้าหมาย  

 นายสรรเพชญ  ศลิษฏ์อรรถกร  กรรมการผู้ จัดการ ได้ชีแ้จงว่า  ในภาวะท่ีมีการแข่งขันสูง  บริษัทฯ จะเน้นผลิต ผลิตภัณฑ์ท่ี

หลากหลาย ,ได้มาตรฐาน , การดีไซน์ , บริการขนส่ง, บริการติดตัง้ ซ่ึงบริษัทจะเน้นเรื่องคุณภาพและบริการ  ให้ได้มาตรฐาน ซ่ึงเป็น

จุดเด่นของบริษัท ก็จะเป็นการลดการแข่งขันด้านราคา  ตลอดจนควบคุมต้นทุนค่าใช้จ่ายก็จะท าให้บริษัทเติบโตได้ตามเป้าหมาย 

 ก่อนการปิดประชุม เลขานุการบริษัท  ได้ชีแ้จงให้ท่ีประชุมทราบว่า หลังจากการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปี 2566 ในครัง้นี ้

เสร็จสิน้ลง บริษัทจะเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัท พร้อมแจ้งผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย  ภายใน 14 วัน  หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยหรือมีความเห็น สามารถแจ้งมา ยังเลขานุการบริษัทภายใน 1 เดือนนับจากวันประชุม  

 
 ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณ ผู้ถือหุ้นท่ีร่วมประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ และกล่าวปิดประชุม 
 
ปิดประชุม เวลา 15.00 น. 
 
 

  
           (นายวิทิต  สัจจพงษ์)             

                                                ประธานท่ีประชุม    
 
 

                      
                                                                                                   (นางทัสนีย์  เกตุแก้ว)  
             เลขานุการบริษัท 


